



บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย , วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
Southern University' Networking for Multicultural Societies
and Human Development

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

มหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล มีฐานะและบทบาทด้านเวทีทางปัญญาและแหล่งความคิดชั้นนำสังคมโดยอาศัยหลักแห่งความเป็นเลิศแห่งความรู้และวิทยาการ มีความสำคัญในฐานะพื้นที่กลาง (common space) ทางความคิดในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่รู้ และสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาทั้งหลายที่ดำรงอยู่ที่คุกคามความมั่นคง และความผาสุกของสังคมส่วนรวม มีบทบาทสร้างปัญญาชนและคนดีสู่สังคมที่จะทำให้สังคมพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภายใต้วิถีแห่งสังคมของพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนที่มีจิตใจเปิดกว้าง มีความรอบรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ และมีจิตอาสาที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย

๒.๓ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคม พหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือของเครือข่ายฯ คณะทำงานประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา และคณะทำงานที่มาจากตัวแทนคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากแต่ละ มหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน มีบทบาทดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อนกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนำเสนอผลการทำงานต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ อย่างต่อเนื่อง

๒.๔ มหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมลงนามให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือ ของเครือข่ายฯ ทั้งในรูปแบบของการอำนวยการด้านสถานที่(ถ้ามี) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะหรือเครื่องมืออื่นๆ ตามร้องขอจากโครงการ และตามความจำเป็น

๒.๕ แผนงานและโครงการทางวิชาการอื่นๆ เช่น งานวิจัย งานศึกษาค้นคว้าเฉพาะกรณี ฯลฯ ที่เกิดขึ้นตามเหตุผลและความจำเป็นที่ประเมินจากการดำเนินกิจกรรมฯ สามารถนำเสนอเป็นโครงการ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเครือข่ายฯ หรือเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นตามกรอบข้อตกลง ความร่วมมือที่ให้มหาวิทยาลัยเฉพาะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่รองรับ โดยเครือข่ายฯ และเป็นแผนงานกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นภาคผนวกของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

๒.๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวแรกของการริเริ่มทำงานทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง ๕ มหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแนวทางการทำงานในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านแนวความคิดและความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน อันถือเป็นส่วนหนึ่งของริเริ่มภารกิจของการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสบการณ์ที่ถ่วงรอนจากการถอดบทเรียนจากกิจกรรมโครงการต่างๆ และ ผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย การศึกษาค้นคว้า จะป้อนกลับสู่การพัฒนากิจกรรมวิชาการ และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ รวมทั้งเป็นผลงาน และข้อค้นพบ จากการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้ต่อไป

๒.๗ ส่งเสริม/สนับสนุนให้นำผลจากการศึกษาวิจัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ทั้งจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และผลการศึกษาวิจัยที่เกิดจาก ความร่วมมือของข้อตกลงนี้

ภายใน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยความมั่นคง ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ก่อให้เกิดบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

๑.๒ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ในสถานศึกษาทุกระดับและชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และป้องกันการเกิดสภาวะการคิดต่างที่นำไปสู่ความรุนแรง

๑.๓ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ ให้ตระหนักถึงคุณธรรม ความรัก ความเมตตา และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

๑.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ

ข้อ ๒. กรอบและแนวทางการดำเนินการ

๒.๑ มหาวิทยาลัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ผู้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย ยินดีสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและโครงการวิชาการอื่นที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในข้อตกลงนี้ ทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และจัดนักเรียน นักศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการต่างๆที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และนโยบายของรัฐที่ได้ระบุในเจตนารมณ์ของข้อตกลงความร่วมมือนี้

๒.๒ ตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายฯ อันประกอบด้วย รองอธิการบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทอำนวยการสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ ดูแลและติดตามการทำงานตามแผนโครงการความร่วมมือที่มีขึ้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ข้อ ๓. การลงนามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ สามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไขได้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และ ความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทุกฝ่ายจึงลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



(ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์



(รศ.อิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



(ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



(รศ.ดร.วิชัย ชำนิ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



(ดร.สมพงศ์ จตุทอง)
ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓



(ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

พลโท 

(ปิยวัฒน์ นาควานิช)

แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔



(ศ.ดร.ครองชัย หัตถา)
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ศูนย์สันติวิธี

สักขีพยาน

พลเอก 

(ชินวัฒน์ แม้นเดช)

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สักขีพยาน